

มติการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ครั้งที่ ๓๘(๙/๒๕๖๗)  
วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

๔.๑๐ รายงานสรุปการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ล้านนา (มทร.ล้านนา) ปี ๒๕๖๗

ด้วยปัจจุบันเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ล้านนา ซึ่งมีทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร องค์ความรู้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีศักยภาพ จึงมีส่วนร่วมในการ  
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือ  
ทั้งในด้านการจัดหาสิ่งของจำเป็น การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การสร้างอาชีพ การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ  
ของผู้ประสบภัย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติในอนาคต โดยมี  
กิจกรรมหลักดังนี้

๑. การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคและจัดการสิ่งของจำเป็น

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของจำเป็น เช่น อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เสื้อผ้า และ  
อุปกรณ์ทำความสะอาด โดยทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการรวบรวมและจัดการสิ่งของ

๒. การลงพื้นที่แจกจ่ายความช่วยเหลือ

ทีมงานและอาสาสมัครจาก มทร.ล้านนา ได้ลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อแจกจ่าย  
สิ่งของจำเป็นและให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพและจิตใจแก่ผู้ประสบภัย

๓. การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย

มหาวิทยาลัยได้วางแผนการจัดการจัดส่งทีมงานและนักศึกษา อาสาสมัครพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ  
ในการทำมาสะอาด ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

๔. การอบรมสร้างอาชีพและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติ

มหาวิทยาลัยได้วางแผนการจัดการฝึกอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชนและดำเนินการให้ความรู้  
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในอนาคต รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง  
ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีการดำเนินงานแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ เตรียมความพร้อม : การติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

ระยะที่ ๒ การให้ความช่วยเหลือระยะเริ่มต้น : การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ระยะดำเนินการปัจจุบัน)

ระยะที่ ๓ การวางแผน : การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและการอบรมสร้างอาชีพ รวมถึง  
ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อโปรดทราบ

มติสภา มทร.ล้านนา รับทราบ



(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อูร์จนาพันธ์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา